

Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại

Kỷ niệm lần thứ 80 ngày sinh của Hồ Chủ tịch, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta càng tưởng nhớ Người với lòng biết ơn, niềm tự hào và tình thương yêu vô hạn. Chính trong dịp này, chúng ta càng thấy rõ Bác Hồ vẫn luôn luôn ở bên cạnh, dẫn dắt chúng ta trong cuộc chiến đấu đang tiếp diễn. Những thắng lợi mới của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc từ tháng 9 năm ngoái đến nay chứng tỏ rằng toàn Đảng, toàn dân ta càng dũng cảm tiến lên kế tục sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chủ tịch.

Trong những ngày này, mỗi người Việt Nam ta hãy đọc lại bản Di chúc của Hồ Chủ tịch để thấm nhuần hơn nữa tư tưởng và tình cảm của Người, để thấy bản thân ta lớn thêm lên, sẵn sàng bước vào những cuộc chiến đấu mới, gian khổ hơn và giành những thắng lợi mới, to lớn hơn.

Trong những ngày này, tất cả chúng ta hãy ôn lại lời thề thiêng liêng trước anh linh Hồ Chủ tịch.

Thực hiện Năm lời thề đó, tức là sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, để trở thành người chiến sĩ cách mạng kiên cường, bất khuất, suốt đời phấn đấu quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thực hiện năm lời thề đó, tức là đẩy mạnh và hoàn thành hai cuộc cách mạng: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, mà ngay từ buổi đầu Hồ Chủ tịch đã vạch ra cho nhân dân ta.

Sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đang diễn ra đúng như lời Bác đã nêu trong bản Di chúc: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn”. Những luận điệu và hành động của chính quyền Níchxon chứng tỏ đế quốc Mỹ rất ngoan cố và xảo quyệt, chúng ráo riết thực hiện kế hoạch “Việt Nam hoá” chiến tranh, ra sức tăng cường nguy quân, củng cố nguy quyền, kéo dài chiến tranh xâm lược ở miền Nam nước ta. Hiện nay, cuộc kháng chiến

chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang đứng trước một tình hình mới: Đế quốc Mỹ ào ạt xâm lược nước Cam-pu-chia, mở rộng chiến tranh ra toàn cõi Đông Dương, gây nguy cơ lớn cho hoà bình và an ninh của các dân tộc ở Đông Nam Á. Đó là một sự thách thức cực kỳ trắng trợn và láo xược đối với nhân dân ta, nhân dân Cam-pu-chia, nhân dân Lào và đối với nhân dân các nước khác trên thế giới.

Đáp lại thách thức đó, Hội nghị cấp cao của nhân dân Đông Dương đã họp, đánh dấu một bước phát triển mới có ý nghĩa lịch sử của tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước, hết lòng hết sức ủng hộ nhau, giúp đỡ nhau cùng nhau chiến đấu và chiến thắng kẻ thù chung là đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai của chúng. Tại Cam-pu-chia, các tầng lớp nhân dân khắp nơi đang đứng lên kiên quyết và mạnh mẽ, đoàn kết chiến đấu dưới ngọn cờ yêu nước của Xăm-đéc Quốc trưởng Nô-rô-đôm Xi-ha-núc, Chủ tịch Mặt trận thống nhất dân tộc Cam-pu-chia, nhằm đánh bại bọn xâm lược Mỹ, đánh đổ bọn Lon Non - Xi-rích Ma-tắc, tay sai của đế quốc Mỹ. Nhân dân Cam-pu-chia đã nhiệt liệt hoan nghênh việc thành lập cơ quan lãnh đạo của Mặt trận thống nhất dân tộc Cam-pu-chia và Chính phủ Vương quốc đoàn kết dân tộc Cam-pu-chia, Chính phủ hợp pháp và chân chính duy nhất của Cam-pu-chia.

Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Cam-pu-chia đã gây sự xúc động lớn và sâu sắc khắp trên thế giới và làn sóng phản đối chính quyền Ních-xơn đã dâng lên thành phong trào mạnh mẽ đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, ủng hộ nhân dân ba nước Đông Dương chiến đấu và chiến thắng.

Tại nước Mỹ, sự căm phẫn của nhân dân tiến bộ Mỹ đã lên đến mức cao, đưa đến các hình thức đấu tranh của các tầng lớp nhân dân từ sinh viên đến thượng nghị sĩ, nổi bật là những cuộc biểu tình của hàng chục vạn người ở nhiều thành phố nước Mỹ.

Về phần mình, nhân dân Việt Nam ta quyết kiên trì và đẩy mạnh cuộc chiến đấu, nhằm đánh bại kế hoạch “Việt Nam hoá” chiến tranh của Mỹ, mà thực chất là kế hoạch kéo dài chiến tranh, chiếm đóng lâu dài miền Nam, hòng biến miền Nam

thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ, chia cắt lâu dài nước Việt Nam ta. Cuộc chiến đấu hiện đang tiếp diễn ghi thêm những chiến công oanh liệt mới về quân sự và chính trị trên khắp các chiến trường, đồng thời đang thúc đẩy nhiều phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân ở các đô thị và ngay tại Sài-gòn.

Kế hoạch “Việt-nam hoá” chiến tranh đẻ ra trong thế thua của Mỹ, bản thân nó chứa đựng những nhân tố thất bại, hiện nay thực sự đang thất bại và nhất định sẽ thất bại hoàn toàn, không có gì cứu vãn được.

Cuộc chiến đấu lâu dài, gian khổ của nhân dân ra đang diễn ra trong những điều kiện rất thuận lợi ở nước ta, ở Đông dương và trên thế giới, trong khi kẻ thù của chúng ta gặp khó khăn và mâu thuẫn trùng điệp, bị động và khốn quẫn trên chiến trường, ngay tại Mỹ cũng như trên thế giới. Đồng bào cả nước ta hãy nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, kiên trì và đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, quyết làm đúng Di chúc của Hồ Chủ tịch: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải rút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. Đồng thời, nhân dân Việt-nam ta hết lòng hết sức tăng cường đoàn kết chiến đấu với nhân dân hai nước láng giềng anh em Campuchia và Lào để hoàn toàn đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược và bẻ gãy tay sai trên toàn cõi Đông Dương. Thắng lợi của nhân dân ta sẽ là một thắng lợi có ý nghĩa quốc tế và lịch sử, như Bác đã vạch rõ: “Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc”.

Nhân dân ta chiến đấu vô cùng anh dũng giành độc lập, tự do, giành quyền làm chủ đất nước mình, là để xây dựng đời sống no ấm và hạnh phúc của mình, thực hiện lý tưởng cao quý nhất của mình là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Từ đầu những năm 20 của thế kỷ này, Hồ Chủ tịch đã vạch rõ những điều kiện lịch sử và xã hội của nước ta, đặc biệt là sự áp bức bóc lột ghe gớm của chủ nghĩa thực dân, đã giáo dục cách mạng cho nhân dân ta, làm cho nhân dân ta sẵn sàng

tiếp nhận chủ nghĩa xã hội, khác nào một mảnh đất thuộc, chờ đợi hạt giống tốt để sinh hoa kết quả.

Từ năm 1958, khi kết thúc thời kỳ khôi phục kinh tế sau cuộc kháng chiến chống Pháp, Hồ Chủ tịch đã vạch rõ: “Cách mạng xã hội chủ nghĩa là nhằm xoá bỏ mọi chế độ bóc lột người ở nước ta, nhằm đưa lại một đời sống no ấm cho toàn dân ta. Đó là một cuộc cách mạng vĩ đại và vẻ vang nhất trong lịch sử loài người, nhưng đồng thời cũng là một cuộc cách mạng gay go, phức tạp và khó khăn nhất”. Ở nước ta, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, không trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, có nghĩa là trong thời gian lịch sử ngắn nhất, bằng đường lối cách mạng và bước đi cùng cách làm đúng đắn nhất, hợp lý nhất, có hiệu quả nhất, mà xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất, phát triển văn hoá, khoa học và kỹ thuật, giáo dục quần chúng công nhân, quần chúng nông dân hợp tác hoá, từng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa, đào tạo lớp người vừa đỏ vừa chuyên, tóm lại phải song song tiến hành ba cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật và cách mạng tư tưởng và văn hoá, trong đó cách mạng kỹ thuật là then chốt. Đối với chúng ta đó là một con đường rất mới mà chúng ta phải tìm tòi để vạch ra, khai phá những đất hoang trong mọi lĩnh vực, nhìn thấy và biết vận dụng những quy luật phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện của nước ta.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, làm hai việc đó để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quần chúng ngay ở các cơ sở, hợp tác xã, xí nghiệp, cơ quan, v.v... từ đó mà hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước, cương lĩnh thứ hai của Đảng. Đó là điều mà Hồ Chủ tịch thường căn dặn chúng ta, đó là bí quyết để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Cũng như sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước nhất định thắng lợi hoàn toàn, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta nhất định thành công rực rỡ. Và như vậy, nhân dân ta tiếp tục góp phần cống hiến xứng đáng của mình vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới, chứng tỏ rằng trong thời đại ngày nay, có đường

lối cách mạng đúng đắn, các dân tộc bị áp bức chẳng những có thể đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập, tự do, mà còn hoàn toàn có thể tiến thẳng lên xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bình sinh, Hồ Chủ tịch không thích hình thức, chống nói suông, và rất coi trọng việc làm thiết thực. Từ năm 1927, viết về tư cách người cách mạng ở trang đầu cuốn *Đường cách mệnh*, Bác đã dặn chúng ta: “Nói thì phải làm”. Thương yêu Hồ Chủ tịch, tưởng nhớ Hồ Chủ tịch, trung thành với Hồ Chủ tịch là làm việc thiết thực cho nước, cho dân, suốt đời như vậy và từng ngày, từng giờ đều như vậy.

“Muôn vàn tình thương yêu” của Hồ Chủ tịch đối với chúng ta và của chúng ta đối với Người là tình cảm đối với Tổ quốc Việt-nam, đối với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đối với sự nghiệp cách mạng, đối với đồng chí, đồng bào. Kỷ niệm ngày sinh của Hồ Chủ tịch, mọi người chúng ta hãy biến những tư tưởng và tình cảm cao đẹp nhất ấy thành những việc làm thiết thực.

Đồng bào và chiến sĩ miền Nam hãy nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, liên tục tiến công địch, đánh đều khắp và mạnh mẽ, đẩy mạnh đấu tranh về quân sự và chính trị ở cả ba vùng: nông thôn, miền núi và đô thị, lập nhiều chiến công oanh liệt hơn nữa, tiến lên đập tan âm mưu kéo dài và mở rộng chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.

Các lực lượng vũ trang nhân dân ở miền Bắc hãy đẩy mạnh rèn luyện và học tập, nâng cao sức chiến đấu về mọi mặt, đề cao cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động của đế quốc Mỹ xâm phạm chủ quyền và an ninh của nước Việt-nam dân chủ cộng hoà, đồng thời tích cực tham gia công cuộc phát triển kinh tế và văn hoá.

Mọi người lao động chân tay và trí óc ở tất cả các đơn vị và cơ sở hãy ra sức đẩy mạnh phong trào lao động sản xuất, bảo đảm ngày công, giờ công, phấn đấu nâng cao năng suất lao động, làm thêm nhiều của cải vật chất, hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước.

Đảng viên của Đảng và cán bộ các cấp trong bộ máy Nhà nước hãy ra sức rèn luyện ý chí đấu tranh cách mạng, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực

tổ chức và quản lý, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân, vươn lên xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Toàn Đảng hãy làm tốt cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên, làm tốt việc kết nạp đảng viên Lóp Hồ Chí Minh, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, thắt chặt quan hệ giữa Đảng và quần chúng, làm cho Đảng thật trong sạch và vững mạnh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Kỷ niệm lần thứ 80 ngày sinh của Hồ Chủ tịch, mọi người Việt-nam ta hãy vươn lên, xứng đáng với tình hình và nhiệm vụ, ngang tầm vóc của thời đại, hết lòng hết sức góp phần lớn nhất của mình vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc: đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc, đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế của mình đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới, đúng như Hồ Chủ tịch hằng mong muốn.

Hồ Chủ tịch từng nói: “Đã bao nhiêu năm, lòng tôi luôn luôn ở cạnh đồng bào và tôi tin rằng lòng đồng bào cũng luôn luôn ở cạnh tôi”. Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại, mãi mãi sống trong lòng của dân tộc Việt-nam từ thế hệ này đến thế hệ khác. Bác sẽ sống mãi mãi với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, và những hạt giống mà Bác đã gieo sẽ biến đất nước ta vĩnh viễn là mùa xuân tươi đẹp.